

NGÀY 15/02/2024, CƠ QUAN ĐHQGHN ĐÃ TRIỂN KHAI TRỒNG MỚI NHIỀU CÂY XANH TRONG KHUÔN VIÊN ĐÔ THỊ ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC. ĐÂY LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN ĐHQGHN HỖ TRỢ “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ON BÁC HỒ” XUÂN GIÁP THÌN 2024, CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH “VÌ MỘT VIỆT NAM XANH” DO CHÍNH PHỦ PHÁT ĐỘNG.

Trong dịp này, hơn 200 cây tường vi đã được trồng phủ theo dọc tuyến đường tại khu vực Cổng chính số 1 ĐHQGHN tại Hòa Lạc, hứa hẹn sẽ mang đến cảnh sắc rực rỡ cùng không gian mát lành cho khu đô thị.

Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Cơ quan ĐHQGHN với nhiều thành công và khởi đầu mới. Giám đốc Lê Quân chia sẻ, việc cán bộ tham gia trồng cây đầu năm là góp phần kiến tạo một

GÓP PHẦN CHO

ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THÊM XANH



không gian xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững cho ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc là địa chỉ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ ươm mầm, phát triển công nghệ - nơi nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao hàng đầu đất nước. Việc trồng cây hàng năm có ý nghĩa phủ xanh cho không gian khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc và mang ý nghĩa sâu xa trong triết lý giáo dục.

Nhiều cán bộ Cơ quan ĐHQGHN tham gia Tết trồng cây bày tỏ niềm vui và tin tưởng về một tương lai xanh tại nơi làm việc. Các viên chức, người lao động cho rằng, kiến tạo cảnh quan đô thị đại học xanh cho Hòa Lạc là tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho Thủ đô Hà Nội, tạo dựng một công viên đại học trong lòng thành phố vì hoà bình, nơi phát triển toàn diện cho người học và từng bước lan toả tinh thần vì một môi trường xanh tới toàn xã hội trong thời gian tới.

Việc trồng cây có tầm nhìn lâu dài, có giá trị kinh tế, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp với hoa, trái theo mùa, tận dụng tối đa nước mưa và giảm chi phí chăm sóc thường xuyên; các khu vực trồng cây theo quy hoạch và dự án được duyệt; tạo các vườn ươm trên các khu đất dự trữ để không ảnh hưởng đến các công trình chuẩn bị xây dựng; trồng cây đa tầng tại các tuyến đường: tầng 1 là cây gỗ quý, lâu năm (sao đen, tẻch, sấu, long não, lát hoa, chò chỉ...), tầng 2 là cây tạo tán mát, cây hoa trái theo mùa (phượng vĩ, bàng, bằng lăng, giáng hương, osaka, muồng đen, ban, sau sau...), tầng 3 là cây hoa và cây bụi (dâm bụt, mẫu đơn, dã quỳ, mua, sim, tường vi, hoa giấy...).

